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Er eitthvað sem þú vilt taka fram varðandi þessa tvo þætti sem spurt er um ? 

• Væri best fyrir mig að fá glærurnar sendar heim til að geta lesið yfir þær aftur. Annars væri líka 

hentugt að fá kynningu í foreldraviðtali kynningarfund seinnipartinn ásatm því að fá glærurnar 

sendar á emailið til að eiga. 

• vort yrði lokað fyrir eða eftir hädegi? Hefði valið tvo möguleika ī einni spurningunni. 

• Það er mjög óhentugt fyrir þá sem vinna utanbæjar og þurfa að aka lengi til vinnu tam. RVK eða 

Grundartanga að taka sér frí tvo hálfa daga í stað eins heils dags. Einnig getur verið auðveldara 

að fá pössun fyrir börnin í einn dag en 2X hálfann. 

• Finnst frekar óheppilegt að hafa skipulagsdag strax í upphafi eins og var núna í ágúst, bæði 

með tilliti til vinnu og barna. 
 

 

 

Könnunin var gerð til að fá fram skoðanir foreldrar á þessum tveimur þáttum í skipulagi 

skólans. Annars vegar hvort foreldrar teldu mikiðvægt að hafa kynningu á skipulagi 

starfs á deildum / árgöngum og með hvaða hætti sú kynning gæti farið fram. 

 

Einnig að kanna upplifun og viðhorf foreldra til þess að skipulagsdegi sé skipt upp í tvo 

hálfa daga. 

 

Könnunin svöruðu 63 foreldrar eða 81 % foreldra en gera má ráð fyrir að foreldrar 

systkina hafi valið að svara einu sinnu.  

 

Kærar þakkir fyrir góða svörun og þátttökuna ! 


